



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปือระ โทร.๐-๗๓๓๓-๐๙๖๐

ที่ ปน ๗๑๖๐๑/-

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลปือระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปือระ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปือระ ได้ดำเนินจัดทำแผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม  
จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปือระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนเสริมสร้าง  
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปือระ รายละเอียดตามเอกสารที่  
แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปิยรุช จุกयी)  
เจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นของหัวหน้าส่วนราชการ

- เพื่อไม่ตกชั้น

(นางสาวนุรไอนี ดาโอะ)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด อบต.

(นางสาวกฤษณ์ มานี)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปือระ

ความเห็นของนายก อบต.

รับทราบ

(นายมาหะมะ สารเอง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปือระ

แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทำทุจริต  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อไร่ จังหวัดปัตตานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนิน
๑. การปลูกและปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต	๑.๑ เพื่อปลูกจิตสำนึกและค่านิยมของข้าราชการฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำตระหนักถึงพิษภัยจากการทุจริต	๑.๑.๑ โครงการอบรมด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึก ให้มีวินัย และคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
	๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน	๑.๒.๑ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
		๑.๒.๒ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
	๑.๓ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ	๑.๓.๑ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
		๑.๓.๒ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม บุคคลภายนอกดีเด่น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๒. รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต	๒.๑ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อป้องกันการทำทุจริตและประเพณีมอบของข้าราชการ	๒.๑.๑ ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของตน/ ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและต่อต้านการทำทุจริต เช่น การติดประกาศ การจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
	๒๒ พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้สะดวก หลากหลายและปลอดภัย	๒.๒.๒ ดำเนินการจัดทำช่องทางร้องเรียนต่างๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทาง และหน่วยงานที่รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๓. เสริมสร้างความเข้มแข็ง ในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการ ป้องกันการทุจริต	๓.๑ ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและ ขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้	๓.๑.๑ มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่เป็น ประจำเดือนทุกเดือน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๔. สร้างบุคลากรมืออาชีพ ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต	๔.๑ ส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณ ของบุคลากรในหน่วยงาน	๔.๑.๑ จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่า ด้วยจรรยาข้าราชการ ๔.๑.๒ เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานใน หน้าที่ของงานวินัย เช่น การดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบคุณธรรม จริยข้าราชการ ฯลฯ ทางเว็บไซต์ อบรม.บ่อระ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แบบรายงานผลการดำเนินการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ.๒๕๖๒
๑. การปลูกและปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต	๑.๑ เพื่อปลูกจิตสำนึกและค่านิยมของข้าราชการฝ่ายการเมืองและฝ่ายประชาชนที่หนักถึงพิษภัยจากการทุจริต	๑.๑.๑ โครงการอบรมด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึก ให้มีวินัย และคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ - ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อระ  <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ - ดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
	๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน	๑.๒.๑ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ - ดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
		๑.๒.๒ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ - ดำเนินโครงการโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ.๒๕๖๒
	๑.๓ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกความดี ความซื่อสัตย์สุจริตใน การปฏิบัติราชการ	๑.๓.๑ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีความดีและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ - ดำเนินการโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีความดีและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการ
		๑.๓.๒ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีความดีและจริยธรรม บุคคลภายนอกดีเด่น	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ - ดำเนินการโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีความดีและจริยธรรม บุคคลภายนอกดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการกระทำคุณงามความดี
๒. รวบรวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต	๒.๑ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพาศมีขอบของข้าราชการ	๒.๑.๑ ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตำบลถูกจ้างประจำและพนักงานจ้างปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและต่อต้านการทุจริต เช่น การติดประกาศ การจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ.๒๕๖๒
	<p>๒.๒ พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้สะดวกหลากหลายและปลอดภัย</p>	<p>๒.๒.๒ ดำเนินการจัดทำช่องทางร้องเรียนต่างๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ  <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>- จัดทำช่องทางร้องเรียนต่างๆ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและวิธีการร้องเรียน มี ๓ ช่องทาง คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ร้องเรียนโดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่ทำการ อบต.บือระ</li> <li>- ร้องเรียนทางโทรศัพท์</li> <li>- ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ อบต.บือระ</li> </ul>
<p>๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต</p>	<p>๓.๑ ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ควบคุมได้ และตรวจสอบได้</p>	<p>๓.๑.๑ มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่เป็นประจำเดือนทุกเดือน</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ  <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>- มีการประชุมติดตามงาน</p>
<p>๔. สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p>	<p>๔.๑ ส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรในหน่วยงาน</p>	<p>๔.๑.๑ จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ  <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>- จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเผยแพร่ให้ทุกคนถือปฏิบัติ</p>

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ.๒๕๖๒
		๔.๔.๒ เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของงานวินัย เช่น การดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบคุณธรรม จริยข้าราชการ ฯลฯ ทางเว็บไซต์ อปต.ปือเร	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ